

ที่ 23/2564

## นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม (SPP) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการผลิตพลังงานคุณภาพสูงและให้บริหารคู่ค้าด้วยพลังงานแห่งการบุกเบิก ดำเนินธุรกิจด้วยความโอปอ้อมอารี โดยใช้นโยบายที่มีคนและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง หรือ People-Centric & Nature-Centric ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซและของเสีย รวมถึงเสียงรบกวนอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงการจัดการและดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงบริเวณชุมชนใกล้เคียง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายครอบคลุม บริษัทย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารร่วม รวมถึงการตรวจสอบสถานะการควบคุมและซื้อกิจการในธุรกิจใหม่ และจะสื่อสารไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อรับทราบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน เพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นกรอบในการนำธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. บี.กริม เพาเวอร์ จะปฏิบัติตาม พัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินการ ให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน รวมถึงแสวงหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างจิตสำนึก ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. บี.กริม เพาเวอร์ จะตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง ความหลากหลายทางชีวภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานสิ่งแวดล้อม (EIA / IEE / ESA / COP / อื่นๆ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. บี.กริม เพาเวอร์ จะตรวจสอบและควบคุมการระบายค่ามลสารต่าง ๆ ที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งในกระบวนการผลิต การจำหน่ายและการขนส่ง ให้อยู่ในค่าที่กำหนด และพัฒนาให้ดีกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดระดับของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุง และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



4. บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและมุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียและการจัดการทรัพยากรจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนรวมถึงลดการนำ ของเสียไปกำจัด ตลอดจนควบคุมให้มีการคัดแยกประเภทของขยะและของเสียต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการของเสียตามหลักวิชาการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลไปยังชุมชนโดยรอบของโรงไฟฟ้า
5. บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาระบบการจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ อีกทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถนำน้ำจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขององค์กรอื่นกลับมาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่ มีแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงเรื่องน้ำรวมถึงดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการเพื่อลดกระทบที่อาจส่งผลไปยังชุมชนโดยรอบของโรงไฟฟ้า ตลอดจนร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการหาแนวทางปฏิบัติในการใช้น้ำและจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
6. บี.กริม เพาเวอร์ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการ ทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อควบคุมป้องกันความเสียหาย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
8. บี.กริม เพาเวอร์ จะร่วมมือกับพันธมิตร คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีว อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในภาพรวมของประเทศ
9. บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินการอยู่บนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนที่อยู่รอบโครงการ อีกทั้งให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยตรงหรือผ่านหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป



(นาย ฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานกรรมการ